

Mục tiêu và nội dung Hội thảo

Thúc đẩy sử dụng và triển khai phần mềm nguồn mở tại các cơ quan hành chính Nhà nước

26/4/2012 tại Hà Nội

Đặt vấn đề

Theo tinh thần cuộc Tọa đàm ngày 22/2/2012 giữa Thứ trưởng Bộ TT&TT với một số chuyên gia PMTDNM Việt Nam đại diện cho CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), mục tiêu và nội dung trong Hội thảo về PMTDNM lần này là phải bàn những vấn đề cụ thể, thiết thực. Chủ đề của Hội thảo lần này sẽ xoay quanh việc « Thúc đẩy sử dụng và triển khai phần mềm nguồn mở tại các cơ quan hành chính Nhà nước ». Hội thảo phải thực sự là một Workshop để các bên hữu quan đưa ra những khó khăn, trở ngại trong việc ứng dụng và triển khai PMTDNM tại khối các cơ quan hành chính Nhà nước, từ trung ương đến địa phương. Từ những vấn đề, khó khăn đã nêu, Hội thảo sẽ đề ra kế hoạch, phương án, lộ trình và dự án để từng bước giải quyết các vấn đề và khó khăn này.

Mục tiêu và cơ sở tiến hành Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo này là nhằm vào các cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân tại sao việc ứng dụng PMTDNM vào khối cơ quan này lại gặp nhiều khó khăn, trở ngại, và tìm ra các phương án khắc phục trong những năm tới.

Ứng dụng PMTDNM tại các cơ quan hành chính Nhà nước là một vấn đề rất to lớn và khó khăn mà chúng ta đã chiêm nghiệm nhiều năm nay. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ngoài NN đã thu được thành công trong việc ứng dụng PMTDNM cho công tác hành chính và văn phòng. Tuy nhiên các thử nghiệm trong khối hành chính Nhà nước lại thất bại ở nhiều nơi. Đã có nhiều Hội thảo về PMNM trong những năm qua ở nhiều qui mô khác nhau, nhưng chưa bao giờ chúng ta có một Hội thảo dành riêng cho chủ đề này để phân tích sâu sắc nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại và trên cơ sở đó, rút ra bài học, đề xuất giải pháp, lập qui trình và dự án để giải quyết triệt để những vấn đề và khó khăn.

Tình hình phát triển của PMTDNM trên thế giới và VN hiện nay có nhiều nhân tố tích cực khiến chúng ta có thể nghĩ đến việc có thể tấn công trực diện để giải quyết vấn đề gai góc này:

- 1- Các PMTDNM dành cho ứng dụng văn phòng (HĐH Linux, LibreOffice, Firefox, Thunderbird, bộ gõ tiếng Việt, ...) đã đạt mức độ chín muồi và có giao diện tiếng Việt tương đối hoàn chỉnh, có thể dễ dàng cài đặt, triển khai trên diện rộng.
- 2- Các chủ trương, chính sách về ứng dụng PMTDNM của Nhà nước, đặc biệt của Bộ TTTT (danh sách khuyến cáo PMTDNM, chỉ thị 07, quyết định 50, thông tư liên tịch, v.v...) tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai và sử dụng PMTDNM cho công tác hành chính.
- 3- Thông báo của MS về ngừng hỗ trợ cho XP, Office 2003, ...vào 2014 là một cơ hội để đề xuất giải pháp thay thế triệt để, đạt nhiều mục tiêu. Tiền Nhà nước sẽ phải chi ra để giải quyết việc nâng cấp, mua giấy phép sử dụng của MS có thể đủ để triển khai giải pháp dựa hoàn toàn trên PMNM. Nhà nước sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào một hãng PM độc quyền, đồng thời kích thích sự phát triển của các Công ty dịch vụ PM Việt. Thời gian 2 năm 2012-2013 là khả thi để tạo một biến đổi trên diện rộng.
- 4- Cộng đồng FOSS VN đã lớn mạnh hơn trước, có tổ chức đại diện chính thức là VFOSSA, có thể tổ chức lực lượng để hỗ trợ Nhà nước triển khai các dự án này.

Nội dung

Những nội dung chính cần đề cập trong Hội thảo lần này sẽ là :

- 1- Những khó khăn, bất cập về chính sách, cơ chế trong việc triển khai giải pháp PMNM tại khối cơ quan Nhà nước, đặc biệt là về định mức dịch vụ phần mềm.
- 2- Vai trò của Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT trong việc đưa PMNM vào sử dụng tại các cơ quan NN, tại các trường học. Vấn đề chứng chỉ Tin học VP cho công chức NN.
- 3- Những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chỉ thị 07, quyết định 50 về triển khai, ứng dụng PMNM tại các cơ quan NN. Kinh nghiệm ứng dụng thành công PMTDNM tại các cơ sở ngoài NN.
- 4- Kế hoạch, phương án, lộ trình kết hợp giữa các Bộ TTTT-NV-TC-GDDT và cộng đồng (VFOSSA là đại diện) để giải quyết các khó khăn.

Kết luận

Hội thảo này mới chỉ là bước khởi đầu vì đây sẽ là một công cuộc khó khăn và lâu dài. Hàng năm sẽ cần tổ chức các Hội nghị sơ kết các kết quả đạt được năm qua và phương án năm tới. Mục tiêu đến hết 2015 có thể khẳng định PMTDNM có đủ các công cụ và đủ độ tin cậy để áp dụng cho hệ thống hành chính trong cả nước, nhiều tỉnh, nhiều Bộ đã ứng dụng và triển khai thành công.

Với quyết tâm cao của Bộ TTTT, với sự hỗ trợ của Đề án « Nước mạnh về CNTT&TT », với sự đồng tâm hiệp lực của Cộng đồng PMTDNM Việt nam do VFOSSA làm đại diện, chúng ta tin tưởng mục tiêu này là hoàn toàn hiện thực.